

Số: /KH-UBND

Hoàng Hợp, ngày tháng năm 2024

## KẾ HOẠCH

### Thực hiện trợ giúp, xử lý vụ việc trẻ em bị xâm hại Trên địa bàn xã Hoàng Hợp giai đoạn 2021-2025

Thực hiện Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 30/5/2024 của UBND huyện Hoàng Hoá thực hiện Chương trình tháng hành động vì trẻ em năm 2024, Ủy ban nhân dân xã Hoàng Hợp ban hành Kế hoạch thực hiện trợ giúp, xử lý vụ việc trẻ em bị xâm hại trên địa bàn xã Hoàng Hợp giai đoạn 2021-2025.

#### 1. Mục tiêu:

Tạo điều kiện để tất cả các trường hợp trẻ em bị xâm hại trên địa bàn xã được trợ giúp, giúp đỡ kịp thời.

90% tỷ lệ trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bị xâm hại được phát hiện và can thiệp kịp thời.

100% tỷ lệ trẻ em bị xâm hại tình dục, bị bạo lực được phát hiện, được can thiệp, trợ giúp.

#### 2. Yêu cầu:

Tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, phát huy tính chủ động của địa phương trong việc phòng ngừa, can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại.

Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm cho gia đình, cộng đồng và toàn xã hội về công tác bảo vệ trẻ em nhằm ngăn ngừa, giảm dần và tiến tới giảm cơ bản tình trạng trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại.

Nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên, tình nguyện viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; đồng thời tăng cường phối hợp với các ban ngành, tổ chức đoàn thể trong việc xây dựng kế hoạch trợ giúp, xử lý vụ việc trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại.

Phát huy vai trò của trẻ em trong việc thực hiện các quyền cơ bản của trẻ em và làm tròn bổn phận của trẻ em theo quy định của pháp luật. Tạo cơ hội, điều kiện thuận lợi cho trẻ em chủ động tham gia vào các hoạt động bảo vệ chăm sóc, giáo dục trẻ em và các hoạt động khác phù hợp với độ tuổi.

## II. NGUYÊN TẮC CHUNG

1. Kế hoạch quy định quy trình trợ giúp, xử lý vụ việc trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại gồm các bước: tiếp nhận thông tin; kiểm tra, đánh giá nguy cơ sơ bộ; thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn tạm thời cho trẻ em trong tình trạng khẩn cấp; thu thập thông tin, xác minh và đánh giá nguy cơ cụ thể đối với trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại; xây dựng và thông qua kế hoạch trợ giúp, xử lý vụ việc trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại; thực hiện hoạt động trợ giúp. Rà soát, đánh giá nguy cơ sau can thiệp, trợ giúp, xử lý vụ việc và báo cáo kết quả trợ giúp.

2. Kế hoạch quy định: Trẻ em bị bạo lực là nạn nhân của một trong các hành vi: lăng nhục, chửi mắng, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, cô lập, xua đuổi hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý, gây tổn thương về tinh thần, ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em; Hành hạ, ngược đãi, đánh đập hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khỏe, tính mạng của trẻ em; Đối xử tồi tệ, bắt nhịn ăn, nhịn uống, bắt chịu rét, mặc rách, không cho hoặc hạn chế vệ sinh cá nhân; bắt làm những việc trái với đạo đức xã hội; Cưỡng ép trẻ em lao động quá sức, quá thời gian quy định, làm công việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với chất độc hại và những công việc trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm. Trẻ em bị xâm hại tình dục là nạn nhân của một trong các hành vi: dâm ô, giao cấu, cưỡng dâm, hiếp dâm.

### **III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG**

**Hoạt động 1:** Tuyên truyền nâng cao kiến thức, nhận thức, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân về quy định quy trình trợ giúp, xử lý vụ việc trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại.

Tăng cường công tác truyền thông, vận động xã hội về tình trạng ngược đãi, bạo lực trẻ em ở gia đình, cộng đồng đang diễn ra phức tạp và trở thành vấn đề xã hội bức xúc trên các phương tiện thông tin đại chúng như đài truyền thanh xã.

Cung cấp thông tin, kiến thức, kỹ năng về dịch vụ chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cho gia đình, người giám hộ, cộng đồng nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ trẻ em.

Thường xuyên tuyên truyền những chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về các lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em và các vấn đề có liên quan.

Tuyên truyền Công ước quốc tế về quyền trẻ em; Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Nghị định số 71/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Nghị định số 144/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em; các nội dung về Quy định quy trình can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục.

**Hoạt động 2:** Tập huấn nâng cao năng lực về quy định quy trình trợ giúp, xử lý vụ việc trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại.

Xây dựng chương trình tập huấn cho cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em cấp xã và mạng lưới Cộng tác viên chăm sóc, bảo vệ trẻ em cấp thôn.

Đối với cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em cấp xã và cộng tác viên: đặc biệt là công tác tiếp cận trẻ em và gia đình, quản lý trường hợp, thống kê, quản lý, theo dõi, phân loại các nhóm trẻ em cần sự bảo vệ đặc biệt.

**Hoạt động 3:** Triển khai hệ thống thu thập, giám sát, đánh giá hoạt động trợ giúp, xử lý vụ việc trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại.

Triển khai thu thập thông tin quy định quy trình trợ giúp, xử lý vụ việc trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại.

Phối hợp với các cơ quan cùng cấp có liên quan chỉ đạo, kiểm tra và giám sát việc thực hiện quy trình trợ giúp, xử lý vụ việc trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại.

### **IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN**

Kinh phí hoạt động thực hiện trợ giúp, xử lý vụ việc trẻ em bị xâm hại được bố trí từ nguồn ngân sách địa phương. Ngoài nguồn ngân sách Nhà nước, các cơ quan,

đoàn thể tham gia hoạt động công tác trẻ em tích cực vận động kinh phí từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa phương tài trợ cho công tác này. Giao cho công chức Chính sách- Xã hội phối hợp với các bộ phận có liên quan triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch trợ giúp, xử lý vụ việc trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại trên địa bàn xã giai đoạn 2021-2025.

## **V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

### **1. Công chức Chính sách - Xã hội:**

Phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, các thôn trên địa bàn xã tổ chức triển khai nội dung của Kế hoạch trợ giúp, xử lý vụ việc trẻ em bị xâm hại giai đoạn 2021-2025.

Phối hợp với công chức Tài chính – Kế hoạch đảm bảo kinh phí hỗ trợ hoạt động công tác trợ giúp, xử lý vụ việc trẻ em bị xâm hại trên địa bàn xã.

Phối hợp với công chức Văn hoá – Xã hội tuyên truyền, phổ biến trên đài truyền thanh về Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em; kế hoạch giai đoạn mà UBND huyện Hoàng Hóa, UBND tỉnh Thanh Hoá đã ban hành; kế hoạch thực hiện trợ giúp, xử lý vụ việc trẻ em bị xâm hại trên địa bàn xã.

Đảm bảo chế độ, chính sách đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nhất là trẻ em bị xâm hại, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị nhiễm chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật.

Phối hợp với các bộ phận có liên quan xây dựng loại hình dịch vụ bảo vệ trẻ em, từng bước đáp ứng các nhu cầu trợ giúp, xử lý vụ việc của trẻ em trong tình trạng khẩn cấp. Lập đường dây tư vấn để kết nối dịch vụ bảo vệ trẻ em. Liên hệ với Trung tâm trợ giúp pháp lý giúp đỡ trẻ em, gia đình trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục về mặt pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích của các đối tượng này tại các phiên Tòa khi vụ việc được đưa ra xét xử.

Hỗ trợ giải quyết các trường hợp nghiêm trọng vượt quá khả năng của cấp xã.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo, kiểm tra và giám sát việc thực hiện quy trình trợ giúp, xử lý vụ việc trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại.

Hướng dẫn công tác viên thực hiện quy trình trợ giúp, xử lý vụ việc trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại.

### **2. Công chức Tài chính - Kế hoạch**

Bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch trong dự toán ngân sách hàng năm của địa phương theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng kinh phí đúng mục đích.

### **3. Công chức Tư pháp – Hộ tịch**

Thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý cho trẻ em bị xâm hại trên địa bàn trong tất cả các lĩnh vực pháp luật, đảm bảo 100% trẻ em là người bị hại trong các vụ án hình sự được bảo vệ, 100% trẻ em là người vi phạm pháp luật hình sự được tư vấn, hướng dẫn, bào chữa tại các cơ quan tiến hành tố tụng.

Đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nhất là trẻ có hoàn cảnh đặc biệt như: Công ước Quốc tế về trẻ em; Luật Trẻ em; các quy định của Bộ luật hình sự về người chưa thành niên phạm tội và các quy định pháp luật khác liên quan đến trẻ em...

### **4. Trường Mầm Non, Trường Tiểu học & THCS**

Phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan tổ chức thực hiện các mục tiêu của Chương trình về giáo dục; tuyên truyền về quyền, bổn phận của trẻ em, trách nhiệm

công dân, kỹ năng sống trong chương trình giáo dục của cấp học, bậc học phù hợp với từng lứa tuổi trẻ em. Giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử tích cực cho học sinh.

Phối hợp với các ban ngành liên quan tổ chức tập huấn cho học sinh các kiến thức về phòng, chống bị xâm hại, phòng chống tai nạn thương tích ở trẻ em.

### **5. Công chức Văn hoá – Xã hội**

Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, địa phương tổ chức các hoạt động văn hoá, vui chơi giải trí cho trẻ em, nhất là trẻ có hoàn cảnh đặc biệt.

Đài Truyền thanh tăng cường công tác tuyên truyền về việc thực hiện các quyền của trẻ em; đổi mới các hình thức thông tin, tuyên truyền phổ biến đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, nhất là công tác trợ giúp trẻ em bị xâm hại.

### **6. Công an xã**

Tham mưu, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đoàn thể tuyên truyền và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi xâm hại trẻ em; can thiệp khẩn cấp nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp xâm hại và bạo lực đối với trẻ em.

Phối hợp quản lý giáo dục số trẻ em bỏ học, có nguy cơ vi phạm pháp luật để chủ động phòng ngừa, không để các em thực hiện hành vi phạm tội.

Tăng cường các biện pháp quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, nhằm tạo môi trường phát triển an toàn, lành mạnh cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, kịp thời phát hiện trẻ em lao động trái quy định, phối hợp các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định của Pháp luật.

**7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM:** trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia thực hiện Kế hoạch trợ giúp, xử lý vụ việc trẻ em bị xâm hại.

Tăng cường tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tích cực tham gia các phong trào “*Toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em*” và xây dựng các mô hình bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại cộng đồng như: mô hình “*gia đình ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc*”, “*chung tâm, chung trí, chung sức bảo vệ quyền trẻ em*”... Lòng ghép nội dung bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em với hoạt động của các đơn vị, như cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*”, đưa tiêu chí xã phường phù hợp với trẻ em là một trong những tiêu chí đánh giá công nhận “*xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao*”.

Tăng cường củng cố hoạt động Hội đồng Đội trong nhà trường và ở địa bàn dân cư để tổ chức tốt các hoạt động trẻ em trong dịp hè. Phát động các phong trào giúp bạn nghèo; tặng quà, trao học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thông qua các phong trào “*Nuôi heo đất - Giúp bạn đến trường*”, “*Vòng tay bè bạn*”, “*Vì đàn em thân yêu*”... bên cạnh đó, tổ chức tốt các hội thi cho trẻ em và các hoạt động vui chơi giải trí, văn thể mỹ tại các trung tâm tạo môi trường tốt để thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

### **8. Các Thôn**

Căn cứ nội dung Kế hoạch trên để tổ chức triển khai kế hoạch trợ giúp, xử lý vụ việc trẻ em bị xâm hại giai đoạn 2021-2025 phù hợp với tình hình thực tế của cơ sở.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện trợ giúp, xử lý vụ việc trẻ em bị xâm hại trên địa bàn xã Hoàng Hợp giai đoạn 2021-2025, Ủy ban nhân dân xã đề nghị các đơn vị, cá nhân có liên quan, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả./.

*Nơi nhận*

- TT. Đảng uỷ;
- Phòng LĐ,TB&XH huyện;
- Các đơn vị, cá nhân liên quan;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Lê Văn Phụng**